

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: อังคาร 4 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10415

Col.Inch: 33.62 Ad Value: 36,982

หัวข้อข่าว: กศน.จัดหลักสูตรปั้นครูต้นแบบ

หน้า: 19(บนซ้าย)

PRValue (x3): 110,946

คลิป: ชาว-ดำ

กศน.จัดหลักสูตรปั้นครูต้นแบบ

ยกระดับการเรียนรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษ

นางญาณีศา สุขอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (บูธแคมป์) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-6 มิ.ย.2562 ที่เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกกระบวนและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. ร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) จัดทำหลักสูตรดังกล่าวนี้ขึ้นร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะที่หลากหลาย สามารถนำเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างสื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

นางญาณีศา กล่าวต่อว่า สำนักงาน กศน. เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงกันในด้านภาษา การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ วัฒนธรรม ที่ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อกลางในกิจกรรมแทบทุกด้านในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสาร ตอบสนองต่อกลุ่มผู้เรียนและประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี การใช้โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถนำไปขยายผลต่อผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนารุ่นนี้ ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และครู กศน. ตำบล 5 ภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาร่วมเป็นคณะจัดอบรมตามหลักสูตร ระยะเวลา 30 วัน 180 ชั่วโมง